

J.vu.

กตร.
เลขที่..... ๒๔๑
วันที่ ๓๗ ส.ค. ๖๐
เวลา..... ๑๕.๒๑ น.



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (กก.ผง.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖ <http://tspd.dopa.go.th>

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว กต๑ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ มท. (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. หน.มตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. หน.กตภ. และ หน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ มท.

เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ให้ วช. ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจะได้ติดตามการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายเกรียงศักดิ์ แม่นศรี)  
หน.กก.งป. รกท.  
ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ มท.

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ มท.

\*\*\*\*\*

มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p><b>๑. ข้อสั่งการ</b> ของ ปมท.</p>	<p><b>๑.๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย ไตรมาสที่ ๒</b> งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม กำหนดเป้าหมายต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ และงบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๑ ซึ่งมีหน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายจึงขอให้ทุกกรมและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะงบลงทุนที่จะต้องก่อนหน้าผู้พันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><b>๑.๒ การแก้ไขปัญหาผักตบชวา</b> ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาเป็นไปตามเป้าหมายและหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้วนั้น ขอให้ ยผ. ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์ (เรือ) ให้กับ อปท. ในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารจัดการให้มีการแบ่งงานรับผิดชอบระหว่างห้องที่และห้องถิ่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะในแหล่งน้ำปิด ห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ ทั้งนี้ ยอฯ ให้มีปัญหามาการปฏิเสธรงานกัน</p> <p><b>๑.๓ การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม</b> ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมรายงานผลการดำเนินงาน โดยให้จำแนกข้อมูลออกเป็นเรื่องร้องเรียนที่รับไว้ทั้งหมดมีจำนวนเท่าไร และเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้แล้วจำนวนเท่าไร และยังคงเหลือเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้อีกจำนวนเท่าไร โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดังกล่าวนี้ให้ระบุสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แล้วรายงานให้ มท. ทราบ พร้อมทั้งมีหลักฐานประกอบการดำเนินการด้วย</p> <p><b>๑.๔ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่</b> ๑) ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ขอให้ ผวจ. ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้มีการดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง และผลการดำเนินการนั้น หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ขอให้จังหวัดจัดทำและจัดเก็บหลักฐานว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว และรายงานให้ มท. ทราบ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไข ๒) ในกรณีที่ประชาชนถวายฎีกา ขอให้ ผวจ. ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน</p> <p><b>๑.๕ การสนับสนุนการศึกษา</b> ขอให้ ผวจ. ในฐานะประธาน กศจ. ดำเนินการสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ ๑) กำชับโรงเรียนในพื้นที่ตรวจสอบสภาพรถรับ - ส่งนักเรียน รถโดยสารที่โรงเรียนใช้ในการทัศนศึกษาดูงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงให้มีพนักงานขับรถอย่างเพียงพอ และกำหนดเวลาเดินทางที่เหมาะสม ๒) ให้สถานศึกษา/โรงเรียน ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยโลกฝั่งจิตสำนึกให้เด็กเรียนดี</p>	<p>วช/ ทุก สำนัก/กอง</p> <p>สน.ปท.</p> <p>สน.สก.</p> <p>สน.ปท.</p> <p>กสภ.</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p><b>๑.๖ การปฏิบัติงานในหน้าที่</b>            ขอให้ ผวจ. และ นอ. กำกับดูแลข้าราชการในสังกัดทุกส่วนราชการในพื้นที่ ไม่ให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่มีชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว เช่น อวูรป็น การพนันเสี่ยงทาย เป็นต้น จึงขอฝากให้ สป.มท. และ ปค. เน้นย้ำและกำชับทุกอำเภออย่าให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นเด็ดขาด</p> <p><b>๑.๗ การให้ความสำคัญกับสถาบันสำคัญของชาติ</b>  <b>๑) กรณีที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จทรงงานในพื้นที่</b> ขอให้ ผวจ. และ นอ. เตรียมการต้อนรับและรับสนองงานพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยตนเอง  <b>๒) พระราชานุสรณ์หรืออนุสรณ์สถานต่างๆ</b> ขอให้ ผวจ. และ นอ. ดูแลสถานที่ที่มีพระราชานุสรณ์หรืออนุสรณ์สถานต่างๆ ตั้งอยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงามอยู่เสมอ โดยเฉพาะพระราชานุสรณ์หรืออนุสรณ์สถานที่ยังไม่มีหน่วยงานใดดูแลและรับผิดชอบโดยตรง</p> <p><b>๑.๘ การดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ</b>            ขอให้จังหวัด อำเภอ ดูแลและตรวจสอบสถานที่ราชการในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอและตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องดับเพลิงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p> <p><b>๑.๙ ประเด็นการปฏิรูปการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับ มท.</b>            การปฏิรูปการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับ มท. มี ๓ ประเด็น ดังนี้  <b>๑) การกระจายอำนาจ</b> มอบหมายให้ มท. (สส.) เป็นเจ้าภาพหลัก  <b>๒) การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน</b> มี พม. เป็นเจ้าภาพหลัก และ มท. โดย พช. เป็นหน่วยงานร่วม  <b>๓) การแก้ไขปัญหาหวั่นเรื่องราวร้องทุกข์</b> มี สปน. เป็นเจ้าภาพหลัก และ มท. โดย ปค. เป็นหน่วยงานร่วม</p>	<p>กจ./ สน.สก.</p> <p>สส.ปค./ ทุก สำนัก/กอง</p> <p>ทุก สำนัก/กอง</p> <p>สน.สก.</p>
<p><b>๒. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน</b></p>	<p><b>๒.๑ การกำหนดแผนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</b>            ในการกำหนดแผนและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขอให้ ปภ. ดำเนินการ ดังนี้  <b>๑) จัดเตรียมข้อมูลรายงานพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง</b> โดยแยกการขาดแคลนน้ำออกเป็น (๑) น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (๒) น้ำเพื่อการเกษตร และการจัดเตรียมการจัดหาแหล่งน้ำสำรอง  <b>๒) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง</b> เพื่อรายงาน ครม. ทราบ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  <b>๓) ให้คาดการณ์การขาดแคลนน้ำ</b> เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขาดแคลนน้ำดิบของประปาสาขา โดยให้ประสาน กปน./กปภ. และกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด</p>	<p>(ปภ.)</p>

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p><b>๒.๒ การบูรณาการฐานข้อมูลของประชาชน (Linkage Center) และการปรับปรุงบริการภาครัฐ</b>  <b>ประเด็นที่ รว.มท. ต้องการทราบ มีดังนี้</b></p> <p>๑) การบูรณาการฐานข้อมูลของประชาชน (Linkage Center) การดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของประชาชน (Linkage Center) กับส่วนราชการต่างๆ เรียบร้อยแล้วจำนวนเท่าไรและยังคงเหลืออีกจำนวนเท่าไร พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ส่วนราชการอื่นยังไม่พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับ ปค.</p> <p>๒) การปรับปรุงบริการภาครัฐและการบริการประชาชน (ลดการใช้สำเนาบัตร) สามารถดำเนินการได้แล้วกี่กระบวนการ</p> <p>๓) ข้อเสนอการดำเนินงานต่อไป ควรเสนอ กรม.พิจารณา (๑) กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการให้ส่วนราชการต่างๆ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับ ปค. (๒) ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกลาง เพื่อยกเลิกระเบียบปฏิบัติในการบริการประชาชนของส่วนราชการที่มีการเรียกสำเนาเอกสาร</p> <p>ทั้งนี้ ร.ปมท. (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) เสนอให้เชื่อมโยงเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักกับทะเบียนคนเข้าพักของโรงแรม/หอพัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคลผู้เข้าพัก และ ปมท. มอบให้ ผอ.สน.บท. ทารอกับ ร.ปมท. ต่อไป</p>	สน.บท.
	<p><b>๒.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในบทบาทของ มท.</b></p> <p>คำสั่ง คสช. ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ แต่งตั้ง กกก.ป.ย.ป. เป็นกลไกบูรณาการการขับเคลื่อน เพื่อพิจารณากลับกรองเรื่องเสนอ ป.ย.ป. โดยมีการขับเคลื่อน ๔ ด้าน ดังนี้</p> <p>๑) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์</p> <p>๒) ด้านการเตรียมการปฏิรูปประเทศ</p> <p>๓) ด้านการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๔) ด้านการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง</p> <p>ซึ่ง มท. เกี่ยวข้องทั้ง ๔ ด้าน โดยด้านที่ ๑ - ๓ เป็นภารกิจส่วนกลางและด้านที่ ๔ เกี่ยวข้องกับส่วนภูมิภาค ซึ่งได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในระดับจังหวัด จากภาคประชาสังคม ๔ กลุ่ม ใน ๑๐ ประเด็น (รอบที่ ๑) ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และมีการขยายเวลาถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นที่ได้รับจากการจัดเวทีฯ ขอให้ ผวจ. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากเวทีการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่นั้นว่ามีความคิดเห็นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือสภาพปัญหาในจังหวัดหรือไม่ หากมีประเด็นดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ทันที เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีภาพลักษณ์ที่ดีและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน</p> <p>สำหรับการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ มท. สามารถขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นแนวทางเดียวกันกับรัฐบาล ปมท. ให้ดำเนินการตั้งสำนักงานบริหารนโยบายของ มท. (MOIDU) เพื่อพิจารณาประเด็นการขับเคลื่อนงานสำคัญทั้ง ๔ ด้านดังกล่าว โดยมอบหมาย ร.ปมท. (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) และส่วนกิจการพิเศษ สอ.มท. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน้าที่</p>	สน.มท.

ประเด็น	สาระสำคัญ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p><b>๒.๕ การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</b></p> <p>ในส่วนภูมิภาค มท. รับผิดชอบการดำเนินการ ดังนี้</p> <p><b>๑) การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์</b></p> <p>(๑) ดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน ขอให้จังหวัดและอำเภอ เชิญชวนประชาชน/จิตอาสา/นักเรียน/นักศึกษา/หน่วยงาน จัดทำดอกไม้จันทน์ โดย มอบหมายให้ พช. สอนทำดอกไม้จันทน์</p> <p>(๒) ดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัด (รวม อ.เมือง) ๗๖ ช่อ และอำเภอ ๘๐๒ ช่อ รวมทั้งสิ้น ๘๗๘ ช่อ เพื่อส่งมายังหอเปลื้อง มอบ พช. ออกแบบ และดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์ของจังหวัดและอำเภอ</p> <p><b>๒) การปลูกและประดับดอกดาวเรือง</b></p> <p>ขอให้จังหวัดและอำเภอปลูกและประดับดอกดาวเรือง ณ บริเวณสถานที่สำคัญ เช่น ศาลากลางจังหวัด/ ที่ว่าการอำเภอ/ บริเวณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์/ ถนนสายสำคัญ/ สถานที่ราชการ /สถานที่สำคัญ (Landmark) ของจังหวัด ให้มีความเหมาะสมและสมพระเกียรติช่วงเวลา สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้ประชาชนทั้งประเทศได้มีความรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์ในการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าว</p>	<p>สส.ปค.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน